

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW**

Thực hiện Công văn số 225-CV/ĐUK, ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW với những nội dung cụ thể sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Đặc điểm tình hình**

- Đảng bộ Sở Y tế nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Đảng ủy Khối; sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, và sự phối hợp của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Thường vụ huyện ủy/thị ủy/thành ủy Huế.

- Sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở và toàn thể đảng bộ. Nội bộ đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

- Đảng bộ Sở Y tế là đảng bộ đặc thù trong quản lý, toàn ngành có 31 đơn vị trực thuộc, trong đó cấp ủy đảng của 9 Trung tâm Y tế và 9 trung tâm DS-KHHGD huyện/thị xã/thành phố Huế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ huyện ủy/thị ủy/thành ủy Huế.

Đảng bộ Sở Y tế là một trong những đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh có nhiều cán bộ đảng viên, gồm:

+ 03 Đảng bộ bộ phận (trong đó có 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận) và 19 chi bộ trực thuộc.

+ Tổng số Đảng viên: 370, Nam 197, Nữ 173; Chính thức 343, Dự bị 27

+ Tổng số Đoàn viên Công đoàn 1123, Nam 455, Nữ 668; sinh hoạt tại 25 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

+ Tổng số Đoàn viên 303 sinh hoạt tại 19 Chi đoàn.

+ Hội Cựu chiến binh gồm 53 đồng chí.

+ Hội Cựu chiến binh gồm 53 đồng chí.

+ Cảm tình Đảng trong năm 2016: 63 quần chúng.

+ Lực lượng tự vệ có 252 đồng chí, tổ chức thành 22 tiểu đội trực thuộc Ban chỉ huy quân sự trong đó dự bị hạng 1 là 4 đồng chí và dự bị hạng 2 là 185 đồng chí, sỹ quan dự bị là 17 đồng chí.

## **2. Tình hình quán triệt, triển khai.**

Xác định Đảng bộ, Chi bộ là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ, công tác của đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ TSVM. Nhận thức được tầm quan trọng nói trên nên Đảng ủy đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và thường xuyên giáo dục bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là quán triệt, tổ chức cho đảng viên và quần chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC xây dựng các biện pháp về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí và xây dựng lề lối làm việc của mình một cách có hiệu quả.

Đối với Chi thị số 10: Sau khi tiếp thu Chi thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức TW về nội dung sinh hoạt Chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy Sở Y tế tỉnh đã triển khai quán triệt cho 100% đảng viên trong Đảng bộ về tinh thần chỉ thị, công văn, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Đồng thời, yêu cầu các Chi bộ căn cứ vào đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ để cụ thể hoá nội dung và hình thức sinh hoạt cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng chi bộ, từng phòng chuyên môn nhằm tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao. Qua quá trình tổ chức triển khai và thực hiện, 100% cấp uỷ đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ nhận thức trên nên nội dung sinh hoạt ở các chi bộ được đổi mới, chất lượng các đợt sinh hoạt chi bộ và tinh thần trách nhiệm của các Chi ủy, đảng viên được nâng cao hơn trước.

## **3. Về kết quả thực hiện Chỉ thị.**

Đảng ủy Sở Y tế đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng những nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của Chi bộ mình, nội dung sinh hoạt chi bộ phải được đổi mới thiết thực, hiệu quả. Đặc

biệt là tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, gắn sinh hoạt với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nề nếp sinh hoạt của các chi ủy, chi bộ trực thuộc từ sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 của BTC Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ bản có chuyển biến tích cực, chấp hành nghiêm túc các chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ mỗi tháng 01 lần theo quy định của Điều lệ Đảng. Thời gian sinh hoạt của Chi bộ thường bố trí vào ngày trong tuần cuối cùng của tháng, trong sinh hoạt phải đảm bảo đủ 100% đảng viên tham dự, trừ những đảng viên có lý do đặc biệt như ốm đau... không thể dự được, nếu bận công việc thì cấp ủy chuyển thời gian sinh hoạt vào hôm sau để tạo điều kiện cho tất cả đảng viên được tham dự đầy đủ. Trường hợp định kỳ mà đảng viên vắng không có lý do, chi bộ đưa ra kiểm điểm nghiêm túc. Chính vì vậy, tất cả các lần sinh hoạt ở chi bộ các đảng viên đều tham gia 100% và chất lượng sinh hoạt được nâng cao hơn.

Nội dung sinh hoạt chi bộ được chi ủy chuẩn bị trước, các nội dung đánh giá và triển khai nhiệm vụ mới được bàn bạc thống nhất trong cấp ủy trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, sau khi quán triệt Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 thì tất cả các chi bộ trực thuộc đã bám vào nội dung hướng dẫn chuẩn bị khá đầy đủ về nội dung, chương trình, định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp. Đặc biệt là các Chi bộ đã đi sâu vào nội dung chuyên đề ở từng lĩnh vực để đảm bảo việc tham gia ý kiến, thảo luận và kết luận thực hiện, không sinh hoạt hình thức, đ/c Bí thư chi bộ chủ trì sinh hoạt thông báo tình hình đảng viên trong chi bộ dự sinh hoạt, số vắng có lý do, không lý do, cử thư ký, thông qua chương trình, nội dung, thời gian tiến hành sinh hoạt chi bộ và thảo luận kỹ những vấn đề chi bộ quan tâm trong cuộc họp để có kết luận thành nghị quyết của Chi bộ để thực hiện.

Bí thư chi bộ chọn lọc những thông tin trong bản tin đã được Đảng ủy cung cấp để thông báo tình hình trong nước và quốc tế, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên (nếu có).. phân công Đảng viên tìm đọc truyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho đảng viên nghe và có rút ra kết luận về vấn đề cần làm theo. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ trong tháng trước và đề ra phương hướng nhiệm tháng tới. Đặc biệt là đánh giá tình hình, tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Sau đó là đảng viên thảo luận những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và bàn biện pháp tổ chức

thực hiện trong tháng đến. Tiếp đến là đ/c chủ trì sinh hoạt tóm tắt ý kiến phát biểu của Đảng viên và kết luận cuộc họp, nội dung kết luận được tập trung những vấn đề lớn, trọng tâm mà chi bộ đã đưa ra và thảo luận. Cuối cùng là chủ trì lấy biểu quyết của chi bộ.

Nhìn chung, việc tổ chức sinh hoạt ở tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế tỉnh trong thời gian qua, nhất là từ sau khi được quán triệt Chỉ thị 10, hướng dẫn 09 của BTCTW thì công tác chuẩn bị nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Ngoài sinh hoạt chi bộ để đánh giá công tác lãnh đạo về tư tưởng, tổ chức kiểm tra như trên thì mỗi quý 01 lần các chi bộ sinh hoạt chuyên đề đi sâu phân tích, đánh giá về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời bàn giải pháp để lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong thời gian đến. Trong sinh hoạt các chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là khi thảo luận quyết nghị những vấn đề trọng tâm của cơ quan, đơn vị, những vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nên đã tạo được không khí sinh hoạt rất cởi mở, dân chủ. Tất cả đảng viên trong sinh hoạt đều phát biểu thảo luận, thậm chí đấu tranh phê bình thẳng thắn trên tinh thần xây dựng đồng chí, đồng đội, nâng cao được ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, không phát biểu ngoài cuộc họp, không gây mất đoàn kết nội bộ, tạo được tính thống nhất cao trong chi bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 05-CT/TW về "*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*", như tổ chức thành công Hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi. Đây là những đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, CCVC trong đơn vị nhằm cổ vũ tinh thần học tập và làm theo Bác và nâng cao vai trò của Bí thư Chi bộ để góp phần thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm và nguyên nhân:**

Sau khi học tập quán triệt Chỉ thị 10 và hướng dẫn của BTCTW, Đảng ủy viên, cấp ủy, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc và đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ đã nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí quan trọng của việc nâng cao

chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy, mỗi đảng viên, cấp ủy, chi bộ đã xây dựng các biện pháp và thực hiện nguyên tắc sinh hoạt chi bộ định kỳ theo Điều lệ quy định. Nội dung được cấp ủy chi bộ chuẩn bị hết sức chu đáo. Bí thư chuẩn bị và đưa ra cấp ủy bàn bạc thống nhất trước khi chi bộ sinh hoạt. Sinh hoạt chi bộ đều thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đúng chức năng nhiệm vụ của chi bộ, nề nếp sinh hoạt của chi bộ được giữ vững, vai trò lãnh đạo của cấp ủy được tăng cường hơn, tính giáo dục, tính chiến đấu được cấp ủy đề cao trong lãnh đạo, 100% đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua và đề ra nhiệm vụ trong tháng đến, đảng viên thảo luận dân chủ cởi mở và Bí thư chi bộ đã tóm tắt kết luận những vấn đề trọng tâm và xây dựng kế hoạch biện pháp thực hiện một cách có hiệu quả.

## **2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân**

Việc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 05 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

- Lãnh đạo quản lý đảng viên của cấp ủy chi bộ có lúc, có nơi chưa được sâu sát, còn một số ít đảng viên tinh thần tự giác chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan chưa nghiêm túc.

- Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số Bí thư chi bộ chưa được chu đáo, những vấn đề đánh giá về công tác tư tưởng trong đảng viên chưa được cụ thể, còn chung chung.

- Nề nếp sinh hoạt đa số các chi bộ duy trì tốt nhưng trong sinh hoạt ở một vài chi bộ chưa mạnh, tinh thần đấu tranh, phê và tự phê bình ở một số đảng viên chưa cao, còn e dè, nề nang, ngại va chạm...

- Các chi bộ chưa thực hiện tốt việc thông tin tình hình trong nước và quốc tế tại cuộc họp chi bộ theo quy định của Đảng cấp trên nên một số đảng viên chưa nắm bắt kịp thời tình hình chung kể cả trong nước, quốc tế và của ngành.

- Việc ghi chép biên bản họp ở một số chi bộ chưa tốt, ghi quá gọn hoặc ghi chép chưa đầy đủ ý kiến trong cuộc họp, rút ra kết luận của chi bộ từ hội nghị

\* Hướng khắc phục: Việc đề ra chủ trương nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là hết sức quan trọng. Vì vậy, để khắc

phục những tồn tại hạn chế trong sinh hoạt thời gian qua, chi bộ cần phải tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

+ Chi bộ phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 01 lần theo Điều lệ quy định.

+ Đảng ủy, Chi ủy, Bí thư chi, đảng bộ phải thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung sinh hoạt chi, đảng bộ.

+ Trong sinh hoạt phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Đồng thời phải duy trì thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là có định hướng việc làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề do tổ chức Đảng cấp trên phát động.

+ Chi, đảng bộ phải lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, làm cho mỗi đảng viên nhận thức và chấp hành đúng đắn đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan, chống tư tưởng cục bộ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

+ Chi, đảng bộ phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra đảng theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. Cấp ủy, Bí thư chi, đảng bộ phải thật sự gương mẫu và được đảng viên cũng như quần chúng tín nhiệm, làm tốt công tác giám sát đảng viên.

+ Trong sinh hoạt chi bộ phải thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện tháng trước và triển khai nhiệm vụ đến một cách cụ thể, sâu sát, như là khi duy trì thảo luận phải hết sức dân chủ, cởi mở, đồng thời phải thảo luận qui định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ liên quan đến trách nhiệm quyền lợi, nghĩa vụ của đảng viên để mỗi đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình đã đề ra.

+ Mỗi quý cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn.

+ Làm tốt công tác ghi chép biên bản chi bộ, việc ghi chép phải phản ánh đầy đủ nội dung sinh hoạt và có kết luận rõ ràng đối với từng nội dung sinh hoạt để trở thành nghị quyết của chi bộ, làm cơ sở tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá hiệu quả lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

### III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG THỜI GIAN ĐẾN.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc từ việc chuẩn bị sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên, phát triển đảng viên, giám sát đảng viên, gắn sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, thiếu sót, tăng cường sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ ít nhất mỗi quý một lần. Chú ý việc ghi chép biên bản chi bộ phải đảm bảo phản ánh đầy đủ nội dung cuộc họp theo đúng hướng dẫn về nghiệp vụ ghi chép biên bản sinh hoạt Đảng, phải coi biên bản họp chi bộ là một tài liệu, nghị quyết quan trọng nhất của chi bộ, là cơ sở để đánh giá chất lượng sinh hoạt, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ./.

Nơi nhận: kh

- BTV Đảng ủy Khối CCQT;
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Lưu VPĐ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ



**Nguyễn Nam Hùng**